

# Khóc Hoàng Đình Khang

Đồng Sĩ Khiêm

## Khang ơi,

Anh từ bệnh viện về nhà thì nhận được tin chú mới ra đi. Mặc dầu anh mới hồi tỉnh sau khi bị đánh thuốc mê để mổ mắt, tin chú ra đi làm anh toát mồ hôi, nhưng không giúp anh thoát khỏi cái ảnh hưởng ngật ngư còn dư của thuốc mê, có lẽ một phần vì tuổi già sức yếu! Anh gọi Khang bằng 'chú' cho thân mật vì chúng mình đã cùng sống với nhau dưới một mái nhà: Nhà máy nước Thủ Đức, từ 1966 đến tháng Tư 1975.

Trong khoảng thời gian đó, chú cùng anh và cùng các anh chị khác, toàn là lính mới tò te ra trường lại được giao cái nhiệm vụ quá lớn lao là điều hành và bảo trì một nhà máy mới, tân tiến có một không hai trong vùng Đông Nam Á. Chú thì lo về các bộ phận điện của nhà máy, còn anh thì lo về điều khiển một hệ thống mà không hề có một chút kinh nghiệm nào hết. Thế mà nhờ chú có một cố vấn giỏi về điện, xuất thân từ một trường điện của Anh quốc với nhiều kinh nghiệm quý báu về điều hành và tu bổ hệ thống và máy điện, nên chú cũng lãnh hội được nhiều kinh nghiệm để làm tròn nhiệm vụ của một kỹ sư điện duy nhất của Sở Sản Xuất (SSX) nước sông Đồng Nai gồm có Nhà máy Bơm Nước

sông ở Hóa An, Biên Hòa, và Nhà máy Lọc và Bơm Nước uống tại Thủ Đức.

Chưa hết, chú, anh cùng anh Lý lại có một trách nhiệm quá đau thương, đó là đi tìm thân nhân để thông báo về cái chết vì tai nạn xe cộ trên xa lộ SGN-BH lúc 6/7 giờ chiều của một nhân viên chỉ vài tháng sau ngày bắt đầu hoạt động của nhà máy.

Thế rồi sau ngày 30/4/1975, anh em chúng ta như chim vỡ tổ, mạnh ai nấy thoát thân và rồi cuộc lại gặp nhau tại California, sau nhiều năm với cuộc sống mới. Trong lần cuối gặp mặt cách đây 5 năm tại nhà VGA, anh để ý thấy chú bị bệnh Parkinson khá trầm trọng, vậy mà cũng ráng đến gặp anh! Và đó cũng là lần chót anh gặp chú, để rồi chú bây giờ bỏ ra đi để gặp lại các anh chị của SSX đã ra đi trước đây.

Xin chia buồn với thím Khang và tang quyến. Với chú thì anh hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại chú ở cõi Vĩnh Hằng. Chúc chú mau siêu thoát.

Đồng Sĩ Khiêm



*Xin chung buồn với thím Khang và tang quyến. Chúc chú mau siêu thoát.*